




























 

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI 

Câu hỏi 1 của Cổ đông: Trước bối cảnh chính sách thuế quan gần đây đang tạo ra những lo 

ngại về tác động tới tình hình vĩ mô và tiêu dùng, Ban điều hành đánh giá như thế nào về ảnh 

hưởng của yếu tố này đến triển vọng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam? Giải pháp của công ty để duy 

trì tăng trưởng trong bối cảnh này là gì? 

Đoàn Chủ tịch trả lời: Ngành ô tô có chịu ảnh hưởng của thuế quan. Quan điểm đánh giá của 

Công ty là thị trường ô tô có rất nhiều tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng Q1/2025 so với Q1/2024 

là 25%, mặc dù đến tháng 4 thị trường có một số tác động liên quan đến thuế quan thì thị trường 

vẫn có sự tăng trưởng nhẹ trong tháng  4. Ngoài ra như báo cáo đánh giá thì tiềm năng thị trường 

ô tô thể hiện ở chỗ mức GDP trên đầu người VN đạt khoảng 5000$/người, là ngưỡng phát triển 

vàng cho ngành ô tô, người tiêu dùng có nhiều cơ hội để quyết định mua ô tô. Thứ hai, tỷ lệ ô 

tô trên đầu người ở VN đang thấp, khoảng 70 xe/1000 dân so với các nước xung quanh khoảng 

200 – 300xe/1000 dân, là cơ hội tạo dư địa phát triển cho ngành ô tô trong giai đoạn tiếp theo. 

Về giải pháp thì trong kế hoạch chiến lược thì Ban điều hành đã trình bày trong Báo cáo của 

HĐQT, tôi xin tóm tắt lại một số giải pháp chính: 

Thứ nhất, phát triển mạng lưới trên toàn quốc để đảm bảo công ty sẽ gia tăng sự hiện 

diện trên cả nước trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến đạt 150 showroom trong năm 2025. 

Thứ hai, ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng phát triển các thương hiệu hiện có thì sẽ tập 

trung phát triển các hoạt động thương mại từ triển khai nhập khẩu, phân phối, bán buôn bán lẻ 

đến CKD của các thương hiệu như là: Geely, Lynk&Co, qua đó gia tăng thị phần ngành ô tô. 

Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ; nâng cao trải nghiệm khách hàng, dịch vụ hậu 

mãi, đẩy mạnh các giải pháp nhằm gia tăng doanh thu dịch vụ, liên kết dịch vụ với các đối tác 

trong và ngoài hệ thống 

Thứ tư, bên cạnh mảng ô tô, Công ty cũng triển khai các giải pháp đồng bộ cho các 

mảng kinh doanh cốt lõi và nhiều tiềm năng như ETC, bảo hiểm, dịch vụ tài chính,...để hoàn 

thiện chuỗi giá trị toàn diện cho xe, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.  

Thứ năm, Công ty cũng tập trung cho chiến lược hướng lên thượng nguồn, tham gia sâu 

vào chuỗi giá trị ngành xe thông qua hợp tác với top 10 OEM toàn cầu, cải thiện biên lợi nhuận, 

gia tăng hiệu quả hoạt động toàn chuỗi. 

Xu hướng bán lẻ ô tô truyền thống nói chung là đang có biên lợi nhuận thấp. Do đó cần 

phải có nhiều giải pháp khác nhau để tích hợp theo chiều dọc bao gồm cả phát triển lên thượng 

nguồn cũng như hạ nguồn, cung cấp đầy đủ dịch vụ trọn vòng đời của xe. 

Câu hỏi 2 của Cổ đông: Tại sao lại chọn Geely? Chia sẻ về kế hoạch của TASCO cho dự 

án CKD? 

Đoàn Chủ tịch trả lời:  

Tại sao lại chọn Geely? 

Xin nhấn mạnh tại sao lại chọn Geely? Chúng tôi nhận thấy rằng, Trung Quốc có lợi thế cạnh 

tranh và trong 10-20 năm tới đây có thể dẫn dắt ngành ô tô thế giới, trong tổng thể đấy, chúng 

tôi cố gắng chọn một đơn vị phù hợp nhất là Geely - hãng Trung Quốc nhưng lại mang tính 

quốc tế nhất. Việc lựa chọn đối tác phù hợp để triển khai dự án CKD là yếu tố đặc biệt quan 

trọng trong việc đảm bảo thành công của dự án. Geely là công ty mẹ của hãng xe an toàn nhất 



thế giới Volvo, Lotus – hãng siêu xe giá trị nhất nước Anh (tỷ lệ sở hữu 51%), Polestar (Thụy 

Điển) – thương hiệu xe điện sang trọng, hiệu suất cao (63%). Geely cũng là cổ đông lớn của 

hàng loạt thương hiệu danh tiếng toàn cầu như: Mercedes-Benz, Aston Martin (17%), liên 

doanh xe Smart cùng Mercedes Benz… Geely có đội ngũ 30.000 nhân sự R&D và các trung 

tâm R&D tại Gothenburg (Thụy Điển), Coventry (UK), Frankfurt (Đức), Hàng Châu, Ninh Ba 

(Trung Quốc). 

Về việc xuất khẩu, chúng ta trở thành HUB – cửa ngõ để giúp thương hiệu phát triển ít nhất 

trong ASEAN và có thể rộng ra những thị trường khác mà Việt Nam có ký kết các Hiệp định 

FTA.  

Về cách làm của Tasco cũng triển khai thận trọng, tại sao chưa xây nhà máy mà lại chọn phân 

phối và bán lẻ trước? Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, lựa chọn của chúng tôi phải dựa trên 

yếu tố khách quan, được chứng thực trên thị trường. Khi làm hệ thống bán lẻ, chúng ta sẽ biết 

được loại xe nào bán tốt để lựa chọn trước khi quyết định đầu tư vào sản xuất. Như vậy, chúng 

ta có thể quản trị rủi ro về việc đầu tư một cách tốt hơn. 

Chia sẻ về kế hoạch của TASCO cho dự án CKD? 

Tasco có kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô ở Thái Bình, với công 

suất là 75.000 xe cho giai đoạn 1. Thị trường nhà máy phục vụ bao gồm cả thị trường Việt Nam 

và xuất khẩu sang các thị trường mà VN có hiệp định thương mại tự do như ASEAN, các thị 

trường Đông Âu, Nam Mỹ, Trung Đông. 

Về tiến độ, đang có kế hoạch khởi công vào 2025 và bắt đầu có sản phẩm đưa ra thị trường vào 

năm 2026. 

Bên cạnh nhà máy sản xuất lắp ráp, thì cũng có kế hoạch mời hợp tác với các đơn vị cung ứng 

phụ tùng đẩy tỷ lệ nội địa hóa ở Việt Nam và cũng phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu.  

Thị trường ô tô VN hiện tại cũng còn rất nhiều tiềm năng vì số lượng đầu xe trên trung bình 

đầu người dân vẫn còn thấp so với các nước khác ở khu vực. Tiềm năng phát triển trong trung 

và dài hạn vẫn còn dư địa khá lớn. Còn trước mắt thì margin chưa được cao. Tuy nhiên, chiến 

lược của Tasco Auto thì mở rộng theo chiều dọc, trong kinh doanh ô tô thì phần lợi nhuận và 

doanh thu đến từ xe mới chỉ chiếm 25% theo thông lệ cũng như số liệu thống kê của ngành, 

khoảng 75% đến từ các dịch vụ gia tăng các giá trị trọn đời của ngành ô tô. Thông qua việc tích 

hợp đó, chúng tôi sẽ cải thiện biên lợi nhuận của ngành ô tô.  

Câu hỏi 3 của Cổ đông: Xin chia sẻ về cơ sở pháp lý của dự án Khu đô thị Xuân Phương? 

Đoàn Chủ tịch trả lời:  

Dự án Khu đô thị Xuân Phương là một dự án trong nội đô có vị trí rất tốt, tuy nhiên đây là một 

dự án BT, như các anh chị biết thì trước khi có Nghị quyết mới của Quốc hội thì các dự án BT 

đổi đất lấy hạ tầng gặp vướng mắc về pháp lý. Dự án BT Lê Đức Thọ của Công ty đã hoàn 

thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 04/2017 nhưng phần đổi đất đang chờ các hành lang 

pháp lý mới sau khi Quốc hội đã ban hành Nghị quyết mới. 

Về quy mô dự án là khoảng 49ha (với nhiều hợp phần khác nhau), với hơn 7ha đất thương phẩm 

và tỷ lệ đất thương phẩm chiếm chưa đến 20% tổng diện tích dự án, nên việc bán sản phẩm dự 

án không có gì thách thức nhưng cần chờ tháo gỡ được các vấn đề pháp lý. Chúng ta có quyền 

kỳ vọng trong thời gian tới các dự án BT có thể được tháo gỡ pháp lý và các dự án BT có thể 

triển khai khi mà Quốc Hội đã có hành lang pháp lý, hiện tại trong kế hoạch kinh doanh công 



ty chưa đưa phần bất động sản vào kế hoạch kinh doanh, khi có các Phương án triển khai cụ thể 

thì chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho các cổ đông. 

Câu hỏi 4 của Cổ đông: Tình hình hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của năm 2024? 

Đoàn Chủ tịch trả lời: Chúng tôi đã trình hồ sơ lên UBCKNN năm 2024, tính tới thời điểm 

hiện tại cơ bản đã bổ sung và giải trình hồ sơ theo yêu cầu cầu của Cơ quan chức năng và hi 

vọng rằng trong thời gian sớm sẽ hoàn thành thủ tục tăng vốn, dự kiến trong quý 2/2025 nhận 

được giấy chứng nhận chào bán từ UBCKNN và sẽ làm các thủ tục liên quan. Hi vọng rằng, 

sau những đợt tăng vốn này, chúng ta có thêm nguồn lực tài chính để bổ sung vốn đầu tư cho 

phát triển kinh doanh các mảng Bảo hiểm, Tasco auto, VETC, theo kế hoạch và mục đích tăng 

vốn dự kiến. 

Câu hỏi 5 của Cổ đông: Đề nghị công ty chia sẻ nhận định về tiềm năng mảng ETC và 

Tình hình triển khai các dịch vụ mới? 

Đoàn Chủ tịch trả lời:  

Trước tiên xin báo cáo lại về hiện trạng của VETC và tiềm năng của ngành thu phí không dừng 

trong thời gian tới: thứ nhất doanh thu của VETC trong năm 2024 là 452 tỷ, lợi nhuận 33 tỷ; 

tiếp tục mở rộng trong năm 2024 khi đã kết nối với cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo & BT Phú 

Hữu, giúp cho tổng số trạm đang vận hành của VETC là 126 trạm và 711 làn thu phí trên toàn 

quốc, đang phục vụ hơn 1000km cao tốc trên toàn quốc. VETC hiện cũng là đơn vị dẫn đầu với 

75% thị phần thu phí không dừng với hơn 3,7 triệu khách hàng và hệ thống của VETC năm 

2024 đã xử lý trung bình 1,8 triệu giao dịch/ngày, cao điểm có ngày đạt 2,3 triệu giao dịch/ngày 

và tổng 1 năm là khoảng 700 triệu giao dịch (tăng hơn 20% so với 2023).  

Về mảng thu phí không dừng thì mục tiêu vẫn là duy trì vị thế dẫn đầu (thị phần 75% thu phí), 

với tiềm năng trong mảng thu phí cao tốc hiện đang có khoảng hơn 1000km cao tốc ứng dụng, 

trong 2025 sẽ thêm gần 900km, hướng đến năm 2030 sẽ là 5000km cao tốc. Việc cho phép cao 

tốc đầu tư công đã được Quốc hội phê chuẩn, riêng trong 2024 sẽ có 25 tuyến cao tốc gồm cả 

đầu tư công và đầu tư PPP sẽ được đi vào vận hành, đến 2030 sẽ có tổng 52 tuyến cao tốc gồm 

đầu tư công và đầu tư PPP – cho thấy tiềm năng của thu phí không dừng; lưu lượng xe qua trạm 

cũng tăng theo nhu cầu đi lại của người dân cũng như tiềm năng phát triển của nền kinh tế cũng 

như mục tiêu 2 con số GDP của Việt Nam. 

Về dịch vụ mới trong thời gian tới, VETC đã và đang triển khai dịch vụ bãi đỗ Parking cho các 

đô thị ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lớn, bãi đỗ tại các cảng hàng không, một 

số trạm dịch vụ của VETC. Trong đó cụ thể ở Hà Nội và TP. HCM đã triển khai thực tế hơn 

300 điểm, bãi đỗ, ngoài ra còn ở một số điểm du lịch ở Sapa, Hà Nam, Biên Hòa Đồng Nai, ở 

các chung cư cũng đang vận hành bãi đỗ xe. Tính năng mới của app của VETC cũng hỗ trợ việc 

đặt chỗ, thanh toán trước, thanh toán tại nhiều điểm xăng dầu… trên toàn quốc. 

Câu hỏi 6 của cổ đông: Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng cạnh tranh, đặc biệt 

là mảng bảo hiểm xe cơ giới, tuy nhiên BH Tasco có thể vào Top 10 thị phần Xe cơ giới 

chỉ sau hơn 1 năm hoạt động. Đề nghị công ty cho biết chiến lược và lợi thế cạnh tranh 

của Công ty để đạt kết quả đó? 

Đoàn Chủ tịch trả lời: 

Bảo hiểm xe cơ giới là một mảng đầy tiềm năng nhưng cũng rất cạnh tranh. Năm 2024, bảo 

hiểm phi nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 10,2%, đạt 78.300 tỷ đồng. Doanh thu 

bảo hiểm XCG đạt 18.700 tỷ đồng (chiếm 24% thị phần). BH Tasco đã vào Top 10 thị phần xe 

cơ giới chỉ sau hơn 1 năm hoạt động nhờ vào một số yếu tố chiến lược sau: 



• Phát huy lợi thế kênh phân phối dựa trên hạ tầng 106 showroom của Tasco Auto và hệ sinh 

thái số với 3.7 triệu chủ phương tiện ô tô của VETC hiện nay, dự kiến tăng lên 5 triệu vào năm 

2026, Công ty cung cấp sản phẩm Auto-sure chuyên biệt cho xe cơ giới với năng lực triển khai 

giám định bồi thường trực tuyến, dịch vụ cứu hộ 24/7. Cùng hệ thống 650 garage, showroom 

liên kết bảo lãnh sửa chữa trên toàn quốc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch 

vụ. 

• Mở rộng mạng lưới kinh doanh: Tăng cường hiện diện trên toàn quốc, đạt 30 chi nhánh trong 

năm 2024 và mục tiêu đạt 40 trung tâm kinh doanh và chi nhánh, ưu tiên phát triển tại các thành 

phố trọng điểm. 

• Đa dạng hoá và cá nhân hoá sản phẩm: Tập trung cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cá nhân 

hoá dành cho xe và chủ xe, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm con người và bảo hiểm 

tài sản kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. 

• Tăng cường chuyển đổi số: Triển khai các giải pháp công nghệ số trong quản trị và vận hành, 

rút ngắn thời gian cấp đơn bảo hiểm. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 

hiện đại vào hệ thống tra cứu bảo hiểm trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra thông tin 

hợp đồng chỉ với vài thao tác đơn giản. Tasco Insurance hướng tới trở thành đơn vị tiên phong 

trong lĩnh vực bảo hiểm số tại Việt Nam. 

• Tối ưu hoá quy trình giám định và bồi thường: Ứng dụng công nghệ thông tin công tác giám 

định, đảm bảo xử lý nhanh chóng và chính xác, đảm bảo quyền lợi khách hàng. 

Ngoài ra, Bảo hiểm Tasco cũng đã tận dụng được ưu thế đặc biệt khi nằm trong hệ thống của 

Tasco. Bảo hiểm xe cơ giới là một sản phẩm cung cấp để hoàn thiện chuỗi dịch vụ trọn vòng 

đời cho xe của Tasco. Khách hàng đã mua ô tô, thì về cơ bản sẽ phải dùng bảo hiểm. Cái này 

đi theo nguyên tắc về tích hợp theo chiều dọc. Khi mua bảo hiểm rồi, khách hàng sẽ có nhu cầu 

sửa chữa. Do vậy, Bảo hiểm Tasco được hệ thống của Tasco Auto và VETC hỗ trợ triển khai 

cung cấp sản phẩm dịch vụ thuận lợi đến khách hàng. 

Hạ tầng của Tasco Auto và VETC chắc chắn là một lợi thế đặc biệt cho BH Tasco. Chính vì 

thế mà chúng tôi chỉ tập trung kinh doanh BH xe cơ giới mà chưa bán sản phẩm bảo hiểm khác 

trong giai đoạn đầu.  

BH Tasco muốn xây dựng hệ thống hoàn toàn dựa trên công nghệ. Ví dụ như việc cấp đơn bảo 

hiểm được thực hiện trong vòng chưa đến 1 (một) phút, toàn bộ hệ thống được tự động hóa, 

hay việc giám định bồi thường cũng được tự động hóa và bắt đầu ứng dụng công nghệ AI. 

Xuyên suốt quá trình phục vụ khách hàng phải được thực hiện trên một hệ thống công nghệ. 

Đây là mô hình mà chúng tôi đang xây dựng và có thể đạt được những kết quả khoảng 70% kỳ 

vọng trong giai đoạn đầu triển khai. Tuy nhiên, trong mục tiêu sớm nhất mà chúng tôi mong 

muốn thì chúng tôi có thể xây dựng được lợi thế cạnh tranh như vậy. Cho đến thời điểm hiện 

tại, chúng tôi cũng là công ty bảo hiểm duy nhất ở Việt Nam, chỉ cung cấp BH xe cơ giới, trong 

khi các công ty khác có rất nhiều sản phẩm BH khác nhau. chúng tôi tin vào cái mình muốn 

làm và biết đâu là thế mạnh của mình. 

Câu hỏi 7 của cổ đông: BLĐ có thể chia sẻ dự án về Dự án Khu dân cư Nam Cầu - Cẩm 

Lệ vì trong phần hàng tồn kho thì dự án này chiếm tỷ trọng lớn? Xin Doanh nghiệp cho 

biết kế hoạch kiểm soát tài chính là như thế nào vì tôi thấy hiện tại DN đang vay khá là 

nhiều? 

Đoàn chủ tịch trả lời: Dự án Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ là thuộc DA của Công ty con của 

Tasco (Savico), DA này có khoảng 10.000 m2 đất sạch có sổ đỏ xây chung cư, vị trí đẹp, nhưng 



mấy năm vừa qua, thị trường BĐS không được thuận lợi cho nên chưa đưa vào để làm mục tiêu 

phát triển. Mặc dù hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của Công ty không hướng tới BĐS 

nhưng do lịch sử, quá trình mua bán sáp nhập của Tasco thì Công ty có danh mục BĐS đáng 

kể. Nói đến Trung tâm Thương mại thì có Tasco Mall, TTTMDV trong Đà Nẵng, các Tòa nhà 

VP ở TPHCM cho thuê, đầu tư vào các kinh doanh khu nghỉ, có danh mục BĐS, dự án xuân 

phương 49ha, ngoài ra còn có DA ở Chi Đông khoảng 41ha đang làm thủ tục điều chỉnh chủ 

trương đầu tư và đạt tín hiệu tốt từ sự quan tâm và tháo gỡ của chính quyền; Dự án khu đô thị 

ở Phú Thọ khoảng 7ha; Dự án Cần Giờ 30ha...   

Điểm mà chúng tôi chưa làm tốt là chưa khai thác và đưa tài sản là bất động sản nào thành kết 

quả kinh doanh trong thời gian vừa qua vì: vướng pháp lý, vướng thị trường; ngoại trừ những 

hoạt động kinh doanh khác như cho thuê TTTM, cho thuê VP đạt doanh thu lợi nhuận khoảng 

100 tỷ, đây là những điều cần cải tiến trong thời gian tới để huy động nguồn lực này cho lợi ích 

của nhà đầu tư. 

Về kiểm soát tài chính thì trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tasco: tổng vay khoảng 

10.000 tỷ, trong đó vay dài hạn khoảng hơn 6.000 tỷ, vay ngắn hạn khoảng 4.000 tỷ, tùy từng 

thời điểm khác nhau, đây là số hợp nhất của khoảng 80 đơn vị thành viên của Tasco. Trong 

6.000 tỷ đồng vay dài hạn thì phần lớn là các khoản vay cho các dự án BOT có thời hạn dài 

được trả theo dòng tiền của dự án, còn khoảng 4.000 tỉ vay ngắn hạn (chủ yếu vay cho mảng 

kinh doanh bán lẻ ô tô) trên tổng doanh thu hơn 30.000 tỷ/năm, tương đương với vòng quay 

khoảng hơn 1 tháng do đó không có áp lực gì lớn đối với dòng tiền hoạt động kinh doanh của 

Công ty với hiện trạng dư nợ như vậy. 

Câu hỏi 8 của Cổ đông: Lãnh đạo có đề cập đến việc phát triển theo chiều dọc, với hệ sinh 

thái cung cấp cho sản phẩm ô tô đầy đủ hết, giả dụ có thể thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực 

đó (bảo hiểm, dịch vụ…), biên lợi nhuận được cải thiện thì theo tham vọng, tính toán của 

các chuyên gia trong lĩnh vực đấy là được bao nhiêu? Và có thể cải thiện được EPS như 

thế nào? 

Đoàn Chủ tịch trả lời:  

Thứ nhất, có thể chia sẻ rằng trong quá trình thực hiện có rất nhiều điều chỉnh, điều kiện thị 

trường phức tạp, nhưng những gì công ty xây dựng đang ở giai đoạn chuẩn bị nên chưa thể kỳ 

vọng có hiệu quả tăng trưởng đột phá ngay bây giờ. Với những khó khăn về dịch bệnh và vĩ mô 

thời gian qua thì hiện trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều gặp 

nhiều khó khăn, thách thức về hiệu quả và tăng trưởng, không chỉ riêng Tasco, Tasco vẫn đang 

làm tốt phần tăng trưởng nhưng phần hiệu quả thì cần thêm thời gian. Chúng ta có quyền kỳ 

vọng cơ chế chính sách được tháo gỡ trong thời gian tới, để Công ty có thể triển khai/bán được 

các dự án bất động sản để đóng góp dòng tiền, doanh thu phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi 

hơn gồm cả bảo hiểm, xe ô tô, VETC, hoặc những thứ liên quan đến cung cấp sản phẩm trọn 

đời cho xe ô tô...mang lại lợi ích cho cổ đông. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới 

vươn mình theo đó cũng mang lại cơ hội lớn cho các Doanh nghiệp và đặc biệt là mảng kinh 

doanh xe còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng. 

Thứ hai, chúng ta có nhiều hạng mục công việc, dự án khác nhau để phát triển theo chiều dọc 

để cải tiến biên lợi nhuận như đã nêu trên, nội bộ Công ty vừa chuẩn bị kế hoạch đến năm 2030 

doanh thu của TASCO dự tính là trên 80.000 tỷ, lợi nhuận gộp là khoảng 14% (được cải thiện 

so với mức năm 2024 là khoảng 7%, quý 1 năm 2025 là 10%), trong đó đóng góp quan trọng 

nhất là hoạt động kinh doanh xe bao gồm các thương hiệu hiện tại và thương hiệu mới, từ khâu 

sản xuất, phân phối bán lẻ cho thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế, cùng với đó mong 

muốn cung cấp các dịch vụ khác nhau như bảo hiểm xe ô tô, sửa chữa, mua bán xe cũ, cho thuê 



xe, thậm chí cả sửa xe, Công ty sẵn sàng làm tất cả các dịch vụ trọn vòng đời và xoay quanh 

xe..., lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng năm 2030 là trên 3.000 tỷ, mục tiêu này tương đối cao 

nên tôi cũng có những kịch bản điều chỉnh thận trọng hơn.  Như đã trao đổi, tất cả những gì 

Công ty đang làm hiện nay là đều hướng tới mục tiêu cải tiến hiệu quả của EPS. 

Về việc phát triền mô hình theo chiều dọc, cả thượng nguồn và hạ nguồn để phục vụ khách 

hàng. Từ tiến lên thượng nguồn là làm nhập khẩu, phân phối, rồi tiến đến CKD, sản phẩm cũng 

cấp không chỉ thị trường VN mà cả xuất khẩu, phát triển hạ tầng công nghệ để năng suất tốt 

hơn, tăng hiệu quả, trong ngắn hạn và trung hạn huy động được tài sản là các bất động sản chưa 

được khai thác để phát triển công ty. Mục tiêu tăng EPS là trách nhiệm của HĐQT đáp ứng 

được kỳ vọng của cổ đông. 

Câu hỏi 9 của Cổ đông: Câu hỏi về cổ phiếu, giá cổ phiếu hiện tại có ảnh hưởng đến việc 

phát hành thành công không? 

Đoàn Chủ tịch trả lời: Phương án phát hành có từ năm 2023 nhưng do điều kiện thị trường 

chưa thuận lợi nên chuyển sang 2024, tuy nhiên hiện vẫn đang hoàn thiện thủ tục phát hành, vì 

vậy hy vọng rất sớm trong thời gian tới sẽ nhận được chấp thuận của UBCK. Các thành viên 

HĐQ, các cổ đông chiếm tỷ lệ đa số của Công ty cam kết việc tham gia góp vốn để đáp ứng 

việc huy động của Công ty, hy vọng điều kiện thị trường tốt hơn sẽ có Phương án phát hành an 

toàn hơn. 
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